



ฉบับส่งสื่อมวลชน

Global Minimum Tax เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติทั่วโลก

CURRENT ISSUE

ปีที่ 27 ฉบับที่ 3240

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

▶ ประเด็นสำคัญ

- 130 ประเทศทั่วโลกได้เห็นพ้องกันในการปฏิรูประบบภาษีโลกครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาบริษัทข้ามชาติหลบเลี่ยงภาษีได้มากขึ้น โดยมีสาระสำคัญอยู่ 2 ประเด็นคือ การกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) และการจัดสรรรายได้ภาษีของบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการดิจิทัลในรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น
- ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน 130 ประเทศที่เข้าร่วมการปฏิรูประบบภาษีโลกครั้งนี้ ย่อมได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดใหม่ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นคือ ผลกระทบของการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) ต่อความสามารถในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติของไทย และผลกระทบของการจัดสรรเม็ดเงินภาษีจากบริษัทข้ามชาติในธุรกิจดิจิทัลต่อรายได้การจัดเก็บภาษีของไทย
- การปฏิรูปภาษีทั่วโลก น่าจะส่งผลบวกในภาพรวมต่อไทย ในแง่การจัดเก็บรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากรูจิติกิจดิจิทัล ส่วนผลกระทบจากการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก ที่มีความกังวลว่าจะทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินั้น ในเบื้องต้นอาจจะยังมีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากประเทศในอาเซียนที่เป็นคู่แข่งในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ก็อยู่ใน 130 ประเทศที่เข้าร่วมการปฏิรูประบบภาษีโลกครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ปัจจัยที่บริษัทข้ามชาติตัดสินใจเลือกการลงทุนไม่ได้อยู่ที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ความตกลงทางการค้า และการสนับสนุนจากภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งมองว่า การบังคับใช้อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกน่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันกันเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติทั่วโลกจากการแข่งขันกันให้สิทธิพิเศษทางภาษีนิติบุคคล มาเป็นการแข่งขันกันสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าร่วมความตกลงทางการค้าเพื่อให้บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้ามากขึ้น

ในการประชุมความร่วมมือเพื่อป้องกันการกีดกันฐานภาษีและการโยกย้ายกำไรของประชาคมโลก (G20/OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) ที่มี G20 และ OECD เป็นแกนนำ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา 130 ประเทศที่ OECD เป็นตัวแทนเชิญให้เข้าประชุมความร่วมมือดังกล่าว ได้เห็นพ้องกันในการปฏิรูประบบภาษีโลกครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาบริษัทข้ามชาติหลบเลี่ยงภาษีได้มากขึ้น โดยมีสาระสำคัญอยู่ 2 ประเด็นคือ การกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) และการจัดสรรรายได้ภาษีของบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการดิจิทัล

Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อในความน่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ

ในรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น โดยประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน 130 ประเทศที่เห็นพ้องกับข้อกำหนดใหม่นี้ ย่อมได้รับผลกระทบจากการปฏิรูประบบภาษีโลกในอนาคต เมื่อทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงในรายละเอียดกันได้

ประเด็น 1 การกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) การปฏิรูประบบภาษีโลกครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้เริ่มขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากประเทศเหล่านี้ต้องเผชิญกับปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งมักจะใช้การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะถ่ายโอนกำไรระหว่างกัน (transfer pricing) เพื่อย้ายกำไรของบริษัทไปไว้ที่ประเทศที่มีอัตราภาษีนิติบุคคลต่ำ ๆ จึงทำให้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเกิดการแข่งขันกันลดอัตราภาษีนิติบุคคลกันทั่วโลก (race to the bottom) เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้าประเทศ ซึ่งถ้าการแข่งขันกันลดอัตราภาษีนิติบุคคลยังคงยืดเยื้อต่อไป อาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลทั่วโลกในระยะยาว ปัจจุบัน เมื่อรัฐบาลทั่วโลกจำเป็นต้องมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 จึงทำให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บรายได้ภาษีและหยุดการแข่งขันกันลดฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ทั้ง 130 ประเทศจึงบรรลุข้อตกลงให้มีอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำที่ 15% และใช้กับบริษัทข้ามชาติที่มีรายได้มากกว่า 750 ล้านยูโร (หรือประมาณ 2.9 หมื่นล้านบาท)

ประเด็น 2 การจัดสรรรายได้ภาษีของบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการดิจิทัลในรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ในธุรกิจดิจิทัลยังมีข้อได้เปรียบเหนือบริษัทข้ามชาติในธุรกิจอื่น ๆ คือ บริษัทข้ามชาติทั่วไป หากจดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศใด ก็ต้องจ่ายยอดขายของตนเป็นรายได้ในประเทศนั้น ในขณะที่บริษัทข้ามชาติในธุรกิจดิจิทัลซึ่งทำธุรกิจอยู่บนอินเทอร์เน็ต สามารถจ่ายยอดขายของตนเป็นรายได้ในประเทศไหนก็ได้ที่มีอัตราภาษีนิติบุคคลต่ำที่สุด หรือที่ทั่วไปเรียกว่า Tax haven ส่งผลให้ภาครัฐของประเทศหนึ่ง ๆ ไม่สามารถเก็บภาษีจากการซื้อ-ขายบริการดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆ ได้ ซึ่งจากข้อตกลงร่วมกัน 130 ประเทศ ระบุว่า เมื่อสามารถจัดเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติที่ทำธุรกิจดิจิทัลได้แล้ว ยังต้องมีวิธีจัดสรรรายได้ภาษีนี้ให้เป็นไปตามยอดขายที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆ อีกด้วย โดยให้ประเทศที่มียอดขายของบริษัทข้ามชาติในธุรกิจดิจิทัลมีสิทธิในการริบจัดสรรเม็ดเงินภาษีในอัตรา 20%-30% ของอัตรากำไรที่เกินกว่า 10% โดยบังคับใช้กับบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการดิจิทัลที่มีรายได้มากกว่า 2 หมื่นล้าน ยูโรต่อปี (หรือประมาณ 7.6 แสนล้านบาท)

การปฏิรูปภาษีครั้งประวัติศาสตร์	
<p>1. การกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax)</p> <p>บริษัทที่เข้าเกณฑ์ บริษัทข้ามชาติที่มีรายได้มากกว่า 750 ล้านยูโร (2.9 หมื่นล้านบาท)</p> <p>ข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำอย่างน้อย 15% ▶ ประเทศที่เป็นที่ตั้งของบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บภาษีส่วนต่างจากรายได้ของบริษัทในประเทศที่มีอัตราภาษีนิติบุคคลต่ำกว่า 15% ▶ ไม่ยอมรับหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลพิเศษ เช่น การหักค่าไฟฟ้า น้ำประปาได้เป็น 2 เท่าของประเทศที่มีอัตราภาษีนิติบุคคลต่ำ <p>ที่มา OECD</p>	<p>2. การจัดสรรรายได้ภาษีของบริษัทที่ให้บริการดิจิทัล</p> <p>บริษัทที่เข้าเกณฑ์ บริษัทข้ามชาติที่มีรายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท (7.6 แสนล้านบาท) และมีอัตรากำไรก่อนเสียภาษีมากกว่า 10%</p> <p>ข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ประเทศที่บริษัทข้ามชาติมียอดขายของบริการดิจิทัลจะได้รับสิทธิในการจัดสรรภาษีในอัตรา 20%-30% ของอัตรากำไรก่อนเสียภาษีที่มากกว่า 10% ▶ ทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการต้องยกเลิกการเก็บภาษีบริการดิจิทัล (Digital Services Taxes) ทั้งหมด <p>ศูนย์วิจัยกิจการไทย THAI RESEARCH CENTER</p>

Disclaimers

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกิจการไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อในความน่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้อันุมัติหรือรับรองเพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือสนใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและให้วิจารณ์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ KResearch จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และหรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และหรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และหรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 130 ประเทศที่เข้าร่วมการปฏิรูประบบภาษีโลกครั้งประวัติศาสตร์นี้ ย่อมได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดใหม่นี้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นคือ (1) ผลกระทบของการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) ต่อความสามารถในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติของไทย และ (2) ผลกระทบของการจัดสรรเม็ดเงินภาษีจากบริษัทข้ามชาติในธุรกิจดิจิทัลต่อรายได้การจัดเก็บภาษีของไทย

ประเด็นที่ 1 ผลกระทบของการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) ต่อความสามารถในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติของไทย ตัวอย่างกลไกการทำงานของอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก เช่น บริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐฯ แต่มีการลงทุนตั้งบริษัทและมีรายได้จากประเทศไอร์แลนด์ซึ่งมีอัตราภาษีนิติบุคคลที่ 12.5% เมื่ออัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก 15% มีผลบังคับใช้ ประเทศสหรัฐฯ สามารถเรียกเก็บอัตราภาษีส่วนต่าง 2.5% จากกำไรของบริษัทนี้ที่ประเทศไอร์แลนด์ได้ ดังนั้น จึงทำให้ความน่าดึงดูดในการลงทุนที่ประเทศไอร์แลนด์มีลดน้อยลง

สำหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าไทยจะมีการเก็บอัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 20% แต่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-13 ปี และการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีการบังคับใช้อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก สิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลก็จะหมดไป ปัจจุบัน มีบริษัทข้ามชาติที่เข้าเกณฑ์ที่จะถูกบังคับใช้อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกอยู่ประมาณ 100 บริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปัจจุบันลงทุนอยู่ในไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่บริษัทข้ามชาติเลือกมาลงทุนที่ไทยไม่ได้อยู่ที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น ชัฟพลายเช่นที่ครบวงจร โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ทางการค้า (GSP, FTA) และต้นทุนในการผลิต เข้ามาประกอบด้วย เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการบังคับใช้อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก ก็ไม่ได้หมายความว่า การลงทุนทางตรงของไทยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการแข่งขันกันเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติจะเปลี่ยนไป จากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคล มาเป็นการสร้างแรงดึงดูดในเรื่อง (1) โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค เช่น ถนน รถไฟฟ้า และเครือข่าย 5G และ (2) การเข้าร่วมความตกลงทางการค้า เพื่อให้บริษัทที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศสามารถส่งออกสินค้าไปประเทศต่าง ๆ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า ตลอดจน (3) การให้ความสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การให้สิทธิในการถือครองที่ดิน การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ ดังนั้น จึงยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่ประเทศไทยสามารถใช้เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทข้ามชาติได้

ประเด็นที่ 2 ผลกระทบของการจัดสรรเม็ดเงินภาษีจากบริษัทข้ามชาติในธุรกิจดิจิทัลต่อรายได้การจัดเก็บภาษีของไทย ที่ผ่านมา รายได้ของการให้บริการดิจิทัลที่เกิดขึ้นในไทยบางส่วนถูกแจ้งให้เป็นรายได้ของประเทศอื่นที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าไทย ในปี 2563 มูลค่าตลาดของการให้บริการดิจิทัลในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 2 แสนล้านบาท¹ ประเทศไทยจะได้รับจัดสรรรายได้ภาษีจากบริษัทข้ามชาติในอัตรา 20%-30% ของกำไรก่อนเสียภาษีที่มากกว่า 10% ซึ่งข้อกำหนดใหม่นี้จะทำให้รายได้จัดเก็บภาษีของไทยเพิ่มขึ้นจากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะมีรายได้จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตตามยอดขายบริการดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขอยกตัวอย่างวิธีการคำนวณรายได้การจัดเก็บ

¹ ที่มา Statista.com

Disclaimers

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือมุ่งใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

ภาษีเพิ่มเติมที่ประเทศจะได้รับ สมมติว่าบริษัทข้ามชาติในธุรกิจดิจิทัล ก มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50% และอัตรากำไรเฉลี่ยของบริษัทนี้อยู่ที่ประมาณ 15% ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ ประเทศจะได้รับจัดสรรภาษีรายได้ประมาณ 1,000-1,500 ล้านบาทต่อปี



สำหรับในรายละเอียดการได้รับจัดสรรภาษี โดยหลักการประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และประเทศที่มีการจัดตั้งบริษัทจะต้องเป็นผู้จัดสรรรายได้ให้กับประเทศที่บริษัทข้ามชาติมียอดขายแต่ไม่มีการจัดตั้งบริษัท ซึ่งบริษัทข้ามชาติดำเนินธุรกิจในลักษณะ Non-resident providers of digital services อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทข้ามชาติแต่ละแห่งมีการจัดตั้งบริษัทในหลายประเทศ รายละเอียดว่าประเทศใดต้องจัดสรรภาษีให้ประเทศใดยังเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และหาข้อตกลงร่วมกันในลำดับต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการต้องยกเลิก “ภาษีบริการดิจิทัล (Digital Services Taxes)” ที่มีอยู่เดิมเมื่อเข้าร่วมกรอบการจัดสรรรายได้ภาษีของบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการดิจิทัล โดยปัจจุบันหลายประเทศในยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย และสเปน ได้มีการเก็บภาษีบริการดิจิทัล ซึ่งเป็นภาษีรูปแบบพิเศษ ที่ตั้งอยู่บนหลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดเวลาที่ผ่านมา การเก็บภาษีนิติบุคคลกับบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจดิจิทัลมีประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้คือ ภาษีนิติบุคคลของบริษัทข้ามชาตินั้นควรจะมีการจัดเก็บในประเทศที่มีการผลิตสินค้า หรือประเทศที่มียอดขายหรือการบริโภคสินค้านั้น ซึ่งในบริบทของสินค้านั้นคือบริการดิจิทัล หลายประเทศในยุโรปต้องการให้มีการเก็บภาษีนิติบุคคลในประเทศที่มียอดขายหรือการบริโภคสินค้านั้น แต่ประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ก็ต้องการเก็บภาษีนิติบุคคลในประเทศตน และหากเก็บภาษีนิติบุคคลทั้งสองประเทศก็จะเป็นการละเมิดอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Convention) ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการละเมิดอนุสัญญาภาษีซ้อนหลายประเทศในยุโรปจึงเรียกเก็บภาษีนี้ภายใต้ชื่ออื่น ซึ่งก็คือ ภาษีบริการดิจิทัล (Digital Services Taxes) ดังนั้น เมื่อทุกประเทศบรรลุข้อตกลงกันได้ในเรื่องการจัดสรรภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบริการดิจิทัล จึงสมควรถูกยกเลิกไป

Disclaimers

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (“KRI Research”) เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อในความน่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KRI Research มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้อันุมัติหรือรับรองเพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจใดๆ KRI Research จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้เป็นทรัพย์สินของ KRI Research และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KRI Research และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KRI Research และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ

สำหรับประเทศไทย กรมสรรพากรกำลังจะเริ่มจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับผู้ให้บริการดิจิทัลที่อยู่ในต่างประเทศ (non-resident providers of digital services) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ ซึ่งการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนี้เป็นการจัดเก็บภาษีคนละรูปแบบกับภาษีบริการดิจิทัล (Digital Services Taxes) ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคล ทำให้ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในบริการดิจิทัล เพราะฉะนั้นเมื่อข้อกำหนดใหม่มีผลบังคับใช้ ประเทศไทยจะยังสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ให้บริการดิจิทัลที่อยู่ในต่างประเทศได้เหมือนเดิม และยังสามารถได้รับการจัดสรรเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อตกลงใหม่ได้อีกด้วย

กล่าวโดยสรุป การปฏิรูปภาษีทั่วโลก น่าจะส่งผลบวกในภาพรวมต่อไทย ในแง่การจัดเก็บรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจดิจิทัล ส่วนผลกระทบจากการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก ที่มีความกังวลว่าจะทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินั้น ในเบื้องต้นอาจจะยังมีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากประเทศในอาเซียนที่เป็นคู่แข่งในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ก็อยู่ใน 130 ประเทศที่เข้าร่วมการปฏิรูประบบภาษีโลกครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ปัจจัยที่บริษัทข้ามชาติตัดสินใจเลือกมาลงทุนไม่ได้อยู่ที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ความตกลงทางการค้า และการสนับสนุนจากภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งมองว่า การบังคับใช้อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกน่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันกันเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติทั่วโลก จากการแข่งขันกันให้สิทธิพิเศษทางภาษีนิติบุคคล มาเป็นการแข่งขันกันสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าร่วมความตกลงทางการค้าเพื่อให้บริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้ามากขึ้น



Disclaimers

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามีคุณภาพที่น่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้อันุมัติหรือรับรองเพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือสนใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ